

Số: /SKHCN-QLKH
V/v hướng dẫn đề xuất hỗ trợ kinh phí
thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở
năm 2023

Phú Thọ, ngày tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

Thực hiện Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Để triển khai nội dung hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị (các sở, ban, ngành; các huyện, thành, thị; các tổ chức khoa học và công nghệ) và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu lập hồ sơ đăng ký hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2023 với các nội dung như sau:

- Các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp quyết định phê duyệt về nội dung, kinh phí thực hiện trong phạm vi thẩm quyền quản lý. Trên cơ sở các đề tài, dự án được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước lập hồ sơ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện. Các đề tài, dự án được xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện gồm:

+ Triển khai ứng dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kết quả các đề tài, dự án đã được công bố, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực tiễn quản lý, sản xuất và đời sống, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

+ Nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp thiết, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cơ sở, cần có sự tác động hỗ trợ tích cực của khoa học và công nghệ.

+ Mức kinh phí đề nghị hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/đề tài, dự án.

**Lưu ý: Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách chủ yếu hỗ trợ thực hiện các nội dung về chuyển giao khoa học và công nghệ, công nghiên cứu, tổ chức các hội thảo khoa học, đào tạo, tập huấn, nguyên vật liệu, cây giống, con giống...*

-Thành phần hồ sơ đề nghị gồm:

+ Công văn đề nghị hỗ trợ kinh phí của cơ quan chủ trì.

+ Thuyết minh đề tài, dự án khoa học và công nghệ cơ sở (mẫu thuyết minh được đính kèm công văn này và đăng trên trang thông tin điện tử của Sở: <http://sokhoahoccongngho.phutho.gov.vn>).

+ Quyết định phê duyệt thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ của thủ trưởng cơ sở.

+ Các văn bản liên quan: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh, Biên bản họp Hội đồng thẩm định thuyết minh...

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023 lập hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ trước ngày 28/02/2023 để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGD Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện);
- TTƯD&TT (đăng website);
- Lưu VT, QLKH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thủy Trọng